

# ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๕๙๒๖



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘

เรียน คณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๕๓๗๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่อ้างถึง จังหวัดตากได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ จังหวัดขอรายงานสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมดังกล่าว โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (www.taksez.com) หัวข้อ “เอกสารการประชุม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัยรุ้ หทยะตันย์ดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานจังหวัดตาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๒๙

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ มท ๒๓๕๕๕, ๒๓๖๖๖

Email: datatak@hotmail.co.th

“ชาวตากภูมิใจ คือนวัตกรรมชาติ คือนวัตกรรมคน คือนักคนตาก”

**สรุปผลการประชุมและข้อสั่งการ**  
**การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘**  
**วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

\*\*\*\*\*

นายสมชัยรัฐ หทยะตันย์ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการประชุมและข้อสั่งการโดยสรุปดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ของนายกรัฐมนตรี	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการเตรียมงานและต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และดำเนินการต่างๆ โดยต้องอยู่บนหลักของกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรม ให้ความสำคัญเรื่องการค้าชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นให้เกิดการแปรรูปทางการเกษตร การสร้าง Story เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า และการพัฒนานวัตกรรมสินค้า</p> <p>ในโอกาสต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กนพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ซึ่งจะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในการประชุมดังกล่าว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒. การจัดทำที่ดินและบริหารจัดการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะทำงานฯ ด้านการจัดทำที่ดินและบริหารจัดการ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบในการผลิตประปา และสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค การก่อสร้างด้านศุลกากรแห่งที่ ๒ ของกรมศุลกากร และการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ของกรมการขนส่งทางบก</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากขอให้คณะทำงานฯ ระดับตำบลพิจารณาเสนอพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ มีกระจายความเจริญในอำเภอต่างๆ และขอให้จัดทำรายละเอียดช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้นักลงทุน รวมถึงให้ทุกภาคส่วนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p> <p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p> <p>- ที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>
<p>๓. การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรสหกรณ์ ๒ แผ่นดิน ตาก - เมียวดี (Social Business Co-Operative Connection Tak – Myawaddy )</p>	<p>จังหวัดตากร่วมกับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรสหกรณ์ ๒ แผ่นดิน ตาก - เมียวดี ( Social Business Co-Operative Connection Tak – Myawaddy ) ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อเปิดตลาดสหกรณ์ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและพัฒนา Social Business ของทั้งสองประเทศ สร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์ภายใต้ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City)</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการจัดงานต่อไป</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๔. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ</p>	<p>ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบวิดีโอเทคนิกทางไกล (Video Conference) เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อห่วงใยในประเด็นการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาทำอากาศยานแม่สอด ที่ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินจากราษฎรจำนวน ๔ ราย จึงสั่งการให้จังหวัดติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการจัดหาที่ดินดังกล่าว ซึ่ง ผู้อำนวยการทำอากาศยานแม่สอด ได้ชี้แจงในประเด็นตามข้อว่า ทำอากาศยานแม่สอด ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ จัดซื้อจำนวน ๑๕ แปลง ๑๓ ราย เนื้อที่ ๑๐๒-๒-๑๕.๑๐ ไร่ โดยใช้วงเงินทั้งสิ้น ๘๗,๒๗๓,๗๑๔ บาท</p> <p>ครั้งที่ ๒ จัดซื้อจำนวน ๒ แปลง ๒ ราย เนื้อที่ ๑๐-๒-๗.๘ ไร่ โดยใช้วงเงินทั้งสิ้น ๘,๙๕๘,๐๙๒.๕๐ บาท</p> <p>ในส่วนที่ดินราษฎร จำนวน ๔ รายที่มีปัญหาเป็นการเจรจาครั้งที่ ๑ ซึ่งเจ้าของที่ดินยังไม่เสนอขาย คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินฯ จึงทำการจัดซื้อในส่วนที่เจ้าของที่ดินเสนอขายก่อน ประกอบกับงบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรองบประมาณในปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๒๐๐ ล้านบาท จึงจะเข้าเจรจาขอซื้อที่ดินที่เหลือทั้งหมดต่อไป</p>	
<p>๕. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านสิทธิประโยชน์</p>	<p>๑) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดส่งข้อเสนอในการเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้จังหวัดพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยกิจการเป้าหมาย ๑๐ ประเภทกิจการ ได้แก่ ๑) กิจการอบพืชและไซโล ๒) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ๓) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ๔) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ๕) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ ๖) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์ และกระเบื้องปูพื้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>หรือผนัง ๗) กิจกรรมผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม) ๘) กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ๙) กิจกรรมผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ และ ๑๐) กิจกรรมพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า โดยจังหวัดตากเห็นชอบให้เพิ่มเติมกิจกรรมทั้ง ๑๐ ประเภท</p> <p>๒) ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รายงานความคืบหน้าการจัดงาน Mae Sot SEZ Expo ๒๐๑๕ โดยนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนจากสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (BIZ Club SEZ TAK) ได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Mae Sot SEZ Expo ๒๐๑๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๖ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งงาน Mae Sot SEZ Expo ๒๐๑๕ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP อำเภอแม่สอด เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางด้านการลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p> <p>๓) ประธานสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้รายงานผลความคืบหน้าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของ บ. โหยง จิ่ง จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้ว ทั้งนี้ ทาง BIZ Club ยินดีเป็นที่ปรึกษาในการขอสิทธิประโยชน์จาก BOI ให้แก่นักลงทุนรายอื่นๆ ที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๖. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร</p>	<p>ด้านศุลกากรแม่สอดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ โดยขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จำนวน ๕๐๐ ไร่ ซึ่งยังเหลือพื้นที่อยู่นอกพื้นที่ราชพัสดุประมาณ ๓๑๙ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงต้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุด พบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกยางพาราและพืชผลทางการเกษตร โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) แจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.) และมีบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จึงจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก หน่วยงานปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการสำรวจพื้นที่ต่อไป</p>	
<p>๗. การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)</p>	<p>นิคมสหกรณ์แม่สอด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมการและต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของนิคมสหกรณ์แม่สอด</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในความดูแลของนิคมสหกรณ์แม่สอด เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังติดขัดเรื่องวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ ซึ่งระบุให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรเท่านั้น จึงขอให้คณะทำงานฯ ระดับตำบลเสนอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ และขอให้แต่งตั้งผู้จัดการนิคมสหกรณ์แม่สอดเป็นคณะทำงานฯ ระดับตำบล</p>	<p>- คณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล</p>

สำนักงานจังหวัดตาก  
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
 โทร ๐-๕๕๕๑-๑๕๔๖ ต่อ ๒๓๕๒๙

\*\*\*\*\*